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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 92/45 อำคำรสำธรธำนี 2 ชั้น 16 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

เวลาและสถานที ่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อ
วันองัคารที ่9 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที ่4 แขวงสรุยิวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 51 ราย ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จํานวน 
49 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 301,092,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2732 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ท้ังหมด 
ครบเป็นองค์ประชุม นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขานุการบริษัท 
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 คน จากจํานวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 85.71% โดยมีรายชื่อ
 ดังนี้
     1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
     2. นายสมพงษ์  ชื่นกิติญานนท์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง
     3. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
           รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
     4. นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
     5. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     6. นายวิภูธา  ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
           ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม 
     นางสาวสุกัลยา คํานวน  กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
     นายอรรณพ แสงวณิช  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จํากัด 
     นายจิราวัฒน์ พิพัฒน์วีรเดช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
     นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด
     นายปริญญา วงศ์เพชรขาว ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
     นายสัณฑพัฒน์ เปเรร่า   ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
           บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
     นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
           บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการ และเก่ียวข้องกับการประชุม และเป็น Inspector ผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท
     นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขานุการบริษัท

การจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นในครัง้นี ้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ทีป่ระชมุเมือ่วันท่ี 17 ตลุาคม 2560 เพ่ือพิจารณา
ตามระเบยีบวาระต่าง ๆ  ตามท่ีระบใุนหนังสอืเชญิประชมุ โดยกําหนดวนักาํหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่สีทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,570 คน 

บรษิทัฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ การประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามระเบยีบวาระในครัง้น้ีรวมจํานวน 3 วาระ โดยมติของท่ีประชมุในแต่ละวาระของการประชมุ
ครั้งนี้ เน่ืองจากเป็นมติพิเศษ ในการร่วมทุน จึงต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ยกเว้นวาระท่ี 1) ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เพ่ือความเข้าใจตรงกนัในการลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระของการประชมุ เลขานุการบรษิทัได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อท่ีประชมุ
 เพื่อทราบ ดังนี้

วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และท่านได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ
ทําเครื่องหมาย (X หรือ /) การลงคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่
เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน (บัตรลงคะแนนที่ทําเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งหมด) ทั้งนี้จํานวนผู้ถือหุ้น
ในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนน บรษิทัจะเรยีกเก็บเฉพาะผูถ้อืหุ้นท่ีได้ลงคะแนนในกรณีทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง 
โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนน ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ทางหน้าจอ และเมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย 
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3. วิธีการนับคะแนน
     3.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย
     3.2 ระเบยีบวาระตามหนงัสอืมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงแล้ว จะนับคะแนนเสยีงตามหนงัสอืมอบฉนัทะ ไม่ว่าผูร้บัมอบฉันทะ
       จะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม
     3.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ 
       หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น
     3.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

4. แต่ละวาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย

5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ 
 อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือ – นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพ่ือประโยชน์ในบันทึก
 ในรายงานการประชุม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือคําถามหรือตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือ
 ถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

6. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลา 
 การประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา
 หมายเหต ุเมือ่เลกิประชมุ ขอให้ทุกท่านส่งบตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยู่ให้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย เพ่ือใช้อ้างองิประกอบการตรวจสอบคะแนน

ก่อนเริ่มดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จาํนวน 51 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ จํานวน 49 ราย รวมท้ังสิน้ 100 ราย นับจํานวนหุน้ได้ 301,092,961 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
75.2732 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงเริ่มเปิดดําเนินการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วันองัคารที ่18 เมษายน 
2560 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มต ิท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง
ดังนี้ 
     เห็นด้วย  301,333,661 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
     ไม่เห็นด้วย          - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
     งดออกเสียง         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
     บัตรเสีย         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

เอกสารแนบ 1
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วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนโครงกำรโรงพยำบำลเฉพำะทำงด้ำนกำรรักษำโรคมะเร็ง
2.1 พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินกำรโครงกำรโรงพยำบำลเฉพำะทำงด้ำนกำรรักษำโรคมะเร็ง
  ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
  โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง เก่ียวกับความเป็นมาของโครงการ ทําเลที่ตั้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  ขนาดของโรงพยาบาล โครงสร้างการถือหุ้น แหล่งเงนิทนุ รวมถึงระยะเวลาในการดาํเนนิการจนก่อนเปิดดําเนนิการ และจากน้ัน
  ได้เชิญนายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จํากัด ให้ข้อมูลเก่ียวกับสรุปรายงาน
  ความเห็นท่ีจดัทาํขึน้เพ่ือเป็นข้อมลูให้กับผูถื้อหุ้นรายย่อย มใีจความโดยสรปุ คือ จากการศึกษาข้อมลูจากรายงานการศึกษาความ
  เป็นไปได้ของโครงการฯ ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร และข้อมลูประกอบจากบรษิทัฯ รวมท้ังการจดัทําการวเิคราะห์เพ่ิมเตมิ 
  สามารถระบุข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของโครงการฯ สรุปได้ว่า

รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ท่ีให้คําปรึกษา และรับการส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งทาง 
     • รังสีรักษา (Radiotherapy)
     • เคมีบําบัด (Chemotherapy) 

ซึง่มุง่เน้นการควบคมุคณุภาพการรกัษาให้ได้มาตรฐาน ทัง้คณุภาพของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านมะเรง็โดยเฉพาะ รวมถึงประสทิธิภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดการให้บริการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีขนาดให้บริการรองรับอยู่ที่ 15-30 เตียง 
ขนาดอาคาร 6 ชั้น และมีเครื่องฉายรังสี จํานวน 1 เครื่อง โดยวางแผนการให้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลัก ๆ 2 กลุ่ม คือ แบบ
ชาํระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สทิธิต่าง ๆ  เช่น สทิธิประกันสงัคม สทิธิสาํนักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิสทิธิกรมบญัชกีลาง

รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งมีการลงทุนท้ังในส่วนการก่อสร้าง การออกแบบระบบ งานระบบวิศวกรรม 
และจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงาน และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง โดยจะมีแหล่งเงิน
มาของเงินทุนการเงิน ดังนี้

59.00
140.00

60.00
186.00

55.00
500.00

ส่วนของเจ้าของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รวมแหล่งเงินได้และวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

200.00
300.00

500.00

ล้านบาท แหล่งเงินได้มา ล้านบาท 

ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง
งานออกแบบและก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบระบบ งานระบบวิศวกรรม
เครื่องมือทางการแพทย์
ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงาน
รวมกำรใช้ไปและเงินทุนหมุนเวียน

การใช้ไป
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(1) ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าทํารายการ
  - ช่วยเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงและกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
  - เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี คือ Project IRR 20.55% Equity IRR 27.76%
  - การได้รบัสทิธิประโยชน์ในการส่งเสรมิการลงทุนจากการจดัตัง้ในเขตพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
   Corridor : EEC) 

(2) ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ
  - บริษัทฯ ย่อยมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินรวมถึงดอกเบี้ยจ่าย
  - เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
  - การมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกิดขึ้นก่อนพิจารณาของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

(3) ข้อดีของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯและข้อด้อยของการทํารายการกับบุคคลภายนอก
  - สะดวกต่อการประสานงานและการเจรจาต่อรอง

(4) ข้อด้อยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และข้อดีของการทํารายการกับบุคคลภายนอก
  - การทํารายการซื้อขายที่ดิน อาจทําให้มีการได้รับผลประโยชน์มากกว่าราคาตลาด

(5) ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ
  - ไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการฯ
  - ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการฯ

(6) ข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ
  - เป็นการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ 

(7) ความเสี่ยงของการเข้าทํารายการ
  - ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาผู้ถือหุ้น
  - ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์
  - ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล 
  - ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุน
  - ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการฯ
  - ความเสี่ยงจากต้นทุนของโครงการฯ เพิ่มขึ้น
  - ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการลงทุน

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) จะมีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ คือ 
     Project IRR 20.55% (มากกว่า WACC เฉลี่ยที่ 8.63%)
     Equity IRR  27.76% (มากกว่า Ke เฉลี่ยที่ 11.21%)
     ระยะเวลาคืนทุนโครงการ  8.12 ปี 

เอกสารแนบ 1
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และหากวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนในการลงทุน ส่งผลให้
มี Project IRR อยู่ในช่วงระหว่าง 18.28% - 20.55% และ Equity IRR อยู่ระหว่าง 24.28% – 27.76% และมีระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการอยู่ระหว่าง 8.12 - 8.92 ปี 

ทั้งน้ี ในการดําเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งดังกล่าว บริษัทจะร่วมลงทุนกับกลุ่มแพทย์ผู้ร่วมทุน
โดยการจดัตัง้บรษิทัจํากัดขึน้ โดยบรษิทัจะถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65 และกลุม่แพทย์ผูร่้วมทนุจะถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 35 
บริษัทดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยจะมีการพิจารณาในวาระที่ 2.2 ต่อไป

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ : เม่ือพิจารณาโดยสรุปโครงการฯ ดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังน้ัน การลงทุนดังกล่าว จึงมีความเหมาะสม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น
ควรลงมติ อนุมัติ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ มผีูถื้อหุน้ได้ยกมอืสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซกัถาม สรปุความ
โดยสังเขป ดังนี้

นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ตามที่มีกลุ่มแพทย์มาร่วมลงทุนนั้น และส่วนใหญ่
เป็นแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช การที่โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง (“โรงพยาบาลฯ”) จะไปตั้งที่ อําเภอศรีราชา 
จะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ และตามท่ีได้รายงานว่า โรงพยาบาลท่ีทําการรักษาโรคมะเร็งในภาคตะวันออกมีเพียงแห่งเดียวน้ัน 
ปริมาณผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด การท่ีผู้ป่วยในกรุงเทพจะย้ายไปรักษาท่ีจังหวัดชลบุรี มากน้อยขนาดไหน และแพทย์ท่ีไปร่วมก่อตั้ง
มีการส่งต่อผู้ป่วยมาให้มากน้อยเพียงไร และโรงพยาบาลฯ จะมีการติดต่อกับ โรงพยาบาลอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด เพราะบริษัทเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ เครื่องจักร แต่บริษัทไม่มีฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย

นำยสมพงษ์ ชืน่กิตญิำนนท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงใจความโดยสรปุว่า ผูป่้วยโรคมะเรง็มอียู่ท่ัวประเทศ ไม่เฉพาะเจาะจงว่า 
ในเขตพ้ืนทีก่รงุเทพเท่าน้ัน กรณีผูป่้วยในจงัหวดัทางภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ก็จะเลอืกรกัษาที ่โรงพยาบาลในพ้ืนที ่เช่น โรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรี ถ้าผู้ป่วยเต็ม ก็จะเข้ามารักษาท่ีกรุงเทพ ถ้ายังเต็มอีกก็อาจจะไปรักษาท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่
ก็จะพยายามหาช่องทางการรักษาให้ได้ ซึ่งผู้ป่วย 1 คนจะต้องฉายรังสีประมาณ 25-30 ครั้ง ซึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาในการรักษา 

ในส่วนของกลุม่แพทย์ทีม่าร่วมลงทุนนัน้ มาจากหลายแห่ง และโรงพยาบาลฯ จะมแีพทย์ประจาํท่ีโรงพยาบาลด้วย และจะใช้เทคโนโลยี
ในการประชุมทางไกล (conference) ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลฯ เอง หรือจากสถาบันต่าง ๆ  ในการ
รักษาผู้ป่วยด้วย 

สําหรับการให้บริการนั้น โรงพยาบาลฯ ไม่ได้เปิดให้บริการเรื่อง การผ่าตัด เพราะมีนโยบายในการประสานกับ โรงพยาบาลอื่น ๆ 
ในกรุงเทพและพ้ืนที่ใกล้เคียงว่า โรงพยาบาลฯ มีบริการฉายรังสีเพ่ือรักษาโรคมะเร็ง และเมื่อทําการฉายรังสีเสร็จแล้ว จะทําการ
ส่งผู้ป่วยกลับไปยัง โรงพยาบาลต้นสังกัด จึงถือว่าไม่ได้เป็นการแย่งผู้ป่วยกันแต่เป็นการเกื้อหนุนกัน 
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นำยกิตตชิยั เอือ้ญำตอิภมิิตร ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรปุว่า ผู้ป่วยท่ีใช้สิทธิประกันสงัคม หรอืบตัรทองของรฐั 
สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้หรือไม่ 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า สามารถเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลได้ ในกรณี
ป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องมีการฉายแสง 

นำยธำดำ สุขโข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มีก่ีเตียง และเป็นโรงพยาบาลของ
ภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงมีเครื่องฉายรังสีจํานวนกี่เครื่อง 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นโรงพยาบาลมีขนาด
โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยค้างคืนได้ จํานวน 200-300 เตียง มีเครื่องฉายประมาณ 2-3 เครื่อง และเปลี่ยนเครื่องที่บริษัทจัดจําหน่ายให้ 
โดยที่เครื่องฉายรังสี 1 เครื่อง สามารถรองรับผู้ป่วยในการฉายแสงได้ประมาณ 500-600 คนต่อเครื่อง ต่อปี ซึ่งในกรณีโรงพยาบาล
เอกชนอาจจะรองรับได้จํานวนมากกว่า เนื่องจากมีช่วงเวลาในการให้บริการอาจจะต่อเนื่องถึงเวลา 20:00 น.

นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า จํานวนเครื่องฉายรังสี ที่จะติดตั้งเพียง 1 เครื่องนั้น 
ยังสามารถติดตั้งเพิ่มได้อีกหรือไม่ เต็มพื้นที่จะสามารถรองรับได้กี่เครื่อง 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า พื้นที่ของโรงพยาบาลสามารถติดตั้งได้ประมาณ 
2-3 เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ในสิ่งที่บริษัทฯ สามารถกระทําได้ในเชิงเอกชน 

นำงสำวนุชนำถ ยังชนะ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรปุว่า ค่า WACC 8% ท่ีระบเุป็นส่วนของเจ้าของ และเงนิกู้นัน้ 
รบกวนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนเงินกู้ว่าสูงหรือตํ่าอย่างไร

นำยอรรณพ แสงวณชิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) ชีแ้จงใจความโดยสรปุว่า ต้นทนุเงนิกู้ค่อนข้างต่ํา เน่ืองจากอตัราทีนํ่ามาใช้
คือ MLR -2.75% , MOR -2.5% (ปัจจุบัน MLR ประมาณ 7%) ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นจะสูงกว่า จากรายงานความเห็นของ IFA 
หน้า 53 จะมีการคํานวณ cost of equity ซึ่งคํานวณโดย Risk free rate, Beta และMarket Risk (ผลตอบแทนของตลาดฯ) ซึ่งเมื่อ
คํานวณแล้วจะได้ cost of equity อยู่ประมาณ 11.2% แล้วนํามาเฉล่ีย (weight) กับ Cost of Debt ท่ีคํานวณไว้ประมาณ 4-5% 
ซึ่งจะ weight ตามสัดส่วนของหนี้สินและทุนในแต่ละปี จึงได้มาเป็นค่า WACC เฉลี่ยอยู่ที่ 8-9% 

นำงสำวนุชนำถ ยังชนะ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเตมิโดยสรปุว่า เหตใุดถ้ามองท่ีอตัราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (dividend 
yield) จึงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ 11.2% ในส่วนของผู้ถือหุ้น

นำยอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า เน่ืองจาก BIZ ถือหุ้นอยู่ 65% ซึ่งอยู่ท่ีบริษัทย่อยว่า 
จะกําหนดนโยบายการจ่ายปันผลกลับคืนไปยังผู้ถือหุ้นเท่าไหร่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้กําหนดนโยบายดังกล่าว 
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เอกสารแนบ 1

นำงสำวนุชนำถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมโดยสรุปว่า เก่ียวกับการประมาณการรายได้ท่ีจะเกิดประมาณ 
ปี 2563 นั้น แต่การก่อสร้างแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ไม่แน่ใจว่า จะมีโอกาสเลื่อนหรือไม่ 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากการประมาณการระยะเวลาก่อสร้างตามที่
แจ้งไปข้างต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2562 นั้นมีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างย่ิง หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถ
ควบคมุได้ ซึง่อย่างไรก็ตาม IFA ได้มกีารวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของโครงการแล้ว ในกรณีโครงการล่าช้าไป 6 เดอืน
จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง 

นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า จากผลประเมินของ IFA น้ัน ค่า IRR สูงมาก 
ไม่แน่ใจว่า จะมีการตัดสินใจลงเครื่องฉายรังสีเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เครื่องหรือไม่ 

นำยสมพงษ์ ชืน่กิตญิำนนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ชีแ้จงใจความโดยสรปุว่า ในฐานะผูบ้รหิาร กรณีท่ีมคีวามเติบโตอย่างทีต่ัง้ใจ 
กจ็ะขยายแน่นอน แต่อย่างไรกต็ามจะตอ้งดูแผนกลยทุธ์และนโยบายในอนาคตว่า จะมีการขยายเพิม่เตมิที่แห่งเดมิ หรือขยายไปยงั
พื้นที่อื่น ๆ 

นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า เรื่องอัตราเงินกู้ที่ MLR – 2.75% นั้น ไม่แน่ใจว่า 
บริษัทสามารถกู้ได้ที่อัตรานี้หรือไม่ 

นำยวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากการท่ีได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อ จากธนาคาร 
มา 2 แห่งนั้น อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยเป็นตามที่แจ้ง และบริษัทจะพยายามต่อรองให้ได้อัตราที่ระบุไว้ 

นำงสำวนุชนำถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า บริษัทจะไม่มีการออกหุ้นกู้ใช่หรือไม่ 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทใช้เงินทุนของตนเอง ไม่มีการเพิ่มทุน ไม่มี
การออกหุ้นกู้ ไม่มีการออก warrant ใด ๆ ซึ่งจะใช้สินทรัพย์ของบริษัทย่อย พวกที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ 
ในการคํ้าประกัน 

หลงัจากท่ีคณะกรรมการได้ตอบคาํถามผูถื้อหุ้นแล้ว ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุพิจารณาลงมต ิโดยวาระน้ีจะต้องได้รบัคะแนนเสยีง
อนมุตัไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีม่ส่ีวนได้เสยี 
(ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) และในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น มาประชุมเพิ่มขึ้น 29 ราย เป็นจํานวน 108,203 หุ้น
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติ
การดําเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย  301,441,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
     ไม่เห็นด้วย        - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
     งดออกเสียง         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
     บัตรเสีย        - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

2.2 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อด�ำเนินกำรโครงกำรโรงพยำบำลเฉพำะทำงด้ำนกำรรักษำโรคมะเร็ง
สืบเนื่องจากการอนุมัติให้ดําเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งน้ัน ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์  
ชื่นกิติญานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งบริษัทย่อย
ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บรษิทัร่วมทนุนีจ้ะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะมทีนุจดทะเบยีนจาํนวน 200,000,000 บาท (ชาํระเตม็มลูค่า) แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบรษิทัจะลงทนุในสดัส่วนเงนิลงทุนร้อยละ 65.00 คดิเป็นจาํนวน 
1,300,000 หุ้น จํานวนเงิน 130,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบล้านบาท) ในขณะท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทุน ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 
4 ท่าน และกลุม่บคุคลมสีทิธิเสนอชือ่กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมลีกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั คอื ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายหลังจากที่มีมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น โดยจะจัดตั้งในเขตพื้นที่ จ. ชลบุรี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ มผีูถื้อหุน้ได้ยกมอืสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซกัถาม สรปุความ
โดยสังเขป ดังนี้

นำยนรำ ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น มีการตั้งชื่อหรือยัง ชื่อว่าอะไร 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทได้มีการจองชื่อไว้แล้ว ชื่อว่า บริษัท 
แคนเซอร์อลิอันซ์ จํากัด (CANCER ALLIANCE CO., LTD.) และใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา 
(SRIRACHA CANCER ALLIANCE HOSPITAL)

หลงัจากทีค่ณะกรรมการได้ตอบคาํถามผูถื้อหุ้นแล้ว ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุพิจารณาลงมต ิโดยวาระน้ีจะต้องได้รบัคะแนนเสยีง
อนมุตัไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีม่ส่ีวนได้เสยี 
(ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้)

เอกสารแนบ 1
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติ
การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดําเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย 301,441,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
     ไม่เห็นด้วย         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
     งดออกเสียง         1 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
     บัตรเสีย        - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

วำระที่ 3  พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้น ได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้

นำยสมชัย สุชำติเจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม สอบถามใจความโดยสรุปว่า ผู้ป่วยที่จะไปรักษาที่ โรงพยาบาลที่ศรีราชานั้น 
หรือผู้ป่วยโรคใดก็ตาม ไม่ได้ต้องการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการรักษาทางใจด้วย ซึ่งสิ่งนี้มีความสําคัญ เพราะใน
โรงพยาบาลภาครฐั ผูป่้วยเมือ่ไปพบแพทย์ บางครัง้ยังเล่าอาการไม่ละเอยีดก็ได้รบัใบส่ังยาแล้ว ซึง่น่ันอาจจะเป็นเพราะจํานวนผูป่้วย
ค่อนข้างเยอะ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ก็ยังไม่มีการรักษาทางใจของผู้ป่วยท่ีมาโรงพยาบาล จึงอยากทราบแนวทาง นโยบาย 
ของบรษิทัว่า ทําอะไรได้มากเพียงไหน เนือ้ทียั่งมท่ีีว่างหรอืไม่ ทีจ่ะทําเป็นส่วนของมมุนันทนาการ ให้รูส้กึรืน่รมย์สบายใจ ไม่ใช่มาเพ่ือ
รักษาและรับยาเพียงอย่างเดียว

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า เป็นมุมมองที่ดี และตรงกับแนวทางที่กลุ่มแพทย์
และบรษิทัวางนโยบายเอาไว้ โดยเริม่จากการออกแบบเน้นเรือ่งธรรมชาต ิ(green) เน้นความร่มรืน่ เพราะการรกัษาไม่ว่าโรคใด กําลงัใจ
มีความสําคัญ และเนื่องจาก โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง คนไข้ต่อวันมีจํานวนไม่สูงมากนัก และมีพื้นที่เพียงพอ อีกทั้ง
แพทย์เอง ก็มีเวลาเพียงพอที่จะให้คําปรึกษาและคําแนะนําคนไข้ได้เป็นอย่างดี 

นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลฯ กว่าจะเริ่มมีรายได้ คือต้นปี 2563 
แล้วค่าใช้จ่ายที่เพิ่มในช่วง 1-2 ปีนี้ จะมีการ maintain กําไรของบริษัทอย่างไร 

นำยสมพงษ์ ชืน่กิตญิำนนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ชีแ้จงใจความโดยสรปุว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เป็นของบรษิทัย่อย ทีจ่ะต้องบรหิาร
จัดการในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่ง BIZ จะทํางบการเงินรวม ในปีงบการเงิน 2561 เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่  1 ซึ่งส่วนใหญ่ช่วง 1-2 ปีแรก 
จะเป็นทํางบการเงินรวมในส่วนของสินทรัพย์ 

นำยเสกสรรค์ ธโนปจัย ท่ีปรกึษาทางการเงนิ (FA) ให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิว่า BIZ ถือหุน้ในบรษิทัย่อย 65% ซึง่จะเริม่จดัทํางบการเงนิรวม 
ตัง้แต่เริม่จดัตัง้บรษิทั คอืตัง้แต่เริม่ใส่เงนิลงทนุ และจะกระทบในส่วนของงบดลุ ในเรือ่งทรพัย์สนิ หนีส้นิ  จากนัน้ทันทท่ีีบรษิทัเริม่รบัรู้
รายได้และค่าใช้จ่ายประมาณต้นปี 2563 จึงจะทํางบการเงินรวม ส่วนของรายได้เข้ามาด้วยตามสัดส่วนที่ลงทุน 

เอกสารแนบ 1
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นำงสำวนุชนำถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เงินกู้ที่จะกู้ธนาคารนั้น จะกู้ (ขอสินเชื่อ) ในนามใคร 

นำยวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า เป็นการขอสินเชื่อในนามบริษัทย่อย 

นำยธำดำ สุขโข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า รายได้ของ BIZ งวด 9 เดือนของปี 2560 ลดลงจากปี 2557 
ประมาณพันล้านบาท ไม่แน่ใจว่ารายได้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

นำยสมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า เนื่องจากการรับรู้รายได้เป็นลักษณะของโครงการ 
ที่ค่อนข้างผันผวนไปมา คือรับรู้เมื่อส่งมอบงาน และน่ีสิ่งที่ BIZ มองหาช่องทาง รวมถึงโครงการต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมรายได้และทําให้
รายได้มีความเสถียรมากขึ้น 

นำยวภิธูำ ตระกูลฮนุ กรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิว่า ลกัษณะงานของ BIZ เป็นการรบัรูร้ายได้เมือ่มกีารส่งมอบงานเป็นหลกั 
จงึแนะนาํให้พิจารณาข้อมลูจากงานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) มากกว่า เพราะว่าบรษิทัจะรบัรูร้ายได้ของโครงการเมือ่มกีารส่งมอบ
เครื่องมือเครื่องจักร 

ไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าท่ีดําเนินการประชุมทุกส่วน 
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 16:00 น.

ลงชื่อ          ประธำนที่ประชุม
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการ 

ลงชื่อ          ผู้บันทึกกำรประชุม
(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์)
เลขานุการบริษัท 

-Signed-

-Signed-


